



## ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย

เรื่อง ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ ๕)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ได้ประกาศปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) และวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๗๔/๒๕๖๔ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒ ให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ (๒.๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลหรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติ รุระ หากมีเหตุความจำเป็นจะเปิดให้ดำเนินการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่กำหนด นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในภาพรวมของประเทศยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย จึงขอขยายระยะเวลาปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ปิดการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ วันทำการ) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีแนวปฏิบัติระหว่างปิดสถานศึกษา ดังนี้

๑. ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ให้นักเรียนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ตามชุดกิจกรรมและใบงานประกอบหน่วยการเรียนรู้ รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง” และใช้แอปพลิเคชัน KhunLook ในการติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย

๒. ให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านทาง Facebook และกลุ่ม Line ของห้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสำหรับส่งข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนกับผู้ปกครอง

๓. ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และสังเกตอาการที่บ้าน หากมีอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ ธิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย